



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



# จุลสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

East Asian Newsletter

ปีที่ 4 ฉบับที่ 29 เดือนมิถุนายน 2552

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทำบุญตักบาตรในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 24

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมกับชุมชนพุทธศาสน์และประเพณี มธ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 55 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 24 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 54 พรรษา ในวันที่ 18 มิ.ย. 2552 เวลา 07.30 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสถาบันเอเชีย มธ. ศูนย์รังสิต โดยมี รศ. ดร.ศิริพร ชัมภลีชิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรดังกล่าว



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรมโครงการ "หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" ปี 2552

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมโครงการ "หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" ในปี 2552 ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศเป็นปีที่ 2 โดยมีผู้ที่จะเข้ารับการอบรมในปีนี้นับจำนวน 1,000 คน โดยจัดอบรมรุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 16-19 มิ.ย. 2552 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นผู้อบรมผู้บังคับให้เกษตรกรในพิธีเปิด และในรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 มิ.ย. 2552 ได้รับเกียรติจากนายสุรภักดิ์ ลีมีสิทธิกุล เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและนายอุดม จิระเศวตกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่เกษตรกรในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านทั้งจากภาครัฐและเอกชนต่างๆ เช่นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ, สถาบันประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา(สปช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไร่กล้วยแก้ว จ. กาญจนบุรี, กลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษละโว้ธานี จ.ลพบุรี, เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด, เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร, กองสันตนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้การดำเนินการของโครงการบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี





## กิจกรรมสถาบันฯ



โครงการสอนภาษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานบริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ผ่านหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิตไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัท ได้ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรและของรางวัล เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2552 ณ ห้องสัมมนา 3 อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา



รศ. ดร. สมชาย ชคตระการ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย อ.ดร. สุวรรณภา โควะวินทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการและนางจากรุณี วงศ์บัณฑิต เลขานุการสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. มรรยาท รุจิวิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในพิธีไหว้ครูและวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2552



## ความร่วมมือทางวิชาการ, ทัศนศึกษา, ดูงานต่างประเทศ

รศ. ดร. สมชาย ชคตระการ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เดินทางไปราชการที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ไปประชุมความร่วมมือสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Alpha ประเทศญี่ปุ่น และในโอกาสนี้ได้นำบุคลากรสถาบันฯ เพื่อไปศึกษาดูงานทางด้านโครงการสอนภาษา ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้เดินทางไปอาทิเช่นสอนภาษาญี่ปุ่น Alpha, ที่ว่าการกรุงโตเกียว (Tokyo Metropolitan government building), Tokyo University of Agriculture, พระราชวังอิมพีเรียล, วัด Asakusa, ศาลเจ้า Meiji, สวนสาธารณะอุเอโนะ, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ, สถานีรถไฟโตเกียว, ชินจูกุ, เมืองคามาคุระ ระหว่างวันที่ 7-16 พ.ค. 2552



## อบรม สัมมนา บุคลากรสถาบันฯ

- นางเนตรนาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง และนางสาวรัตนภาภรณ์ เพชรสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้ารับการอบรม เรื่อง “เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ” ในวันที่ 5 และ 8 มิ.ย. 2552 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 มธ. ศูนย์รังสิต
- อ.ดร. นิภารัตน์ ศรีเรศ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ทางวิชาการ ครั้งที่1/2552 เพื่อกำหนดจัดงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการ” ในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 19 มิ.ย. 2552 ณ ห้องประชุมอาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิต
- นายพงศ์จักร ฤทธิรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวพรพรรณ จันทรแพทย์รักษ์ บุคลากร และนางสาวรัตนภาภรณ์ เพชรสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ. ในวันที่ 30 มิ.ย. 52 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มธ. ท่าพระจันทร์
- รศ. ดร. สมชาย ชคตระการ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เข้าร่วมปลูกต้นไม้โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 6 มิ.ย. 2552 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- นางสาวยุพิน คล้ายมนต์ นักวิจัยเข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “จีน-ไทย-อาเซียน ในวิกฤตเศรษฐกิจโลก” ซึ่งจัดโดย ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 มิ.ย. 2552 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นางจากรุณี วงศ์บัณฑิต เลขานุการสถาบันฯ และนายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมแนวทางการสำรวจหาช่องว่างระหว่างสมรรถนะของบุคลากร มธ. และประชุมชี้แจง ในวันที่ 9 มิ.ย. 2552 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มธ. ศูนย์รังสิต
- นางสาวอำพา แก้วก่าง และ นางสาวรวงคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ นักวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรมปฐมฤกษ์พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ(สาย ข. และสาย ค.)ปี 2552 ในระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย. 2552 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต

### ข่าวโครงการส่งเสริมการลงทุนใน CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ โครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา สหภาพพม่า สปป.ลาวและเวียดนาม สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและนำนักลงทุนเดินทางศึกษาโอกาสและแหล่งการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

วันที่ 3 มิ.ย. 2552 คณะทำงานโครงการส่งเสริมการลงทุนใน สปป.ลาว และเวียดนาม เข้าพบคุณสุรพันธ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาประจำโครงการ ณ บริษัท ชิตโต้ จำกัด เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทริป Business Mission in Vietnam ที่จัดขึ้นในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2552 และคุณธรรมศาสตร์ พิทยศาสตร์พงศ์ นักวิจัยประจำโครงการ ได้เดินทางไปยังประเทศเวียดนามเพื่อร่วมการสัมมนา เรื่อง Investing in Vietnam from Thailand ซึ่งจัดโดย KPMG in Vietnam and Thailand โดยมีเนื้อหาการสัมมนาเกี่ยวกับ การลงทุน กฎหมาย และอัตราภาษีใหม่ที่จะประกาศใช้เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์เชิงลึกในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมดาวรุ่งเวียดนาม

วันที่ 11 มิ.ย. 2552 จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “โอกาสและความท้าทายในการค้าการลงทุนในสหภาพพม่า” ณ ห้อง ศรีวิชัย โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนในภาคใต้ได้มีโอกาสศึกษาสู่ทางการเข้าไปลงทุนในสหภาพพม่า การสัมมนาประกอบด้วยนายสนธิ บุญก้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กล่าวเปิดการสัมมนา นางวาสนา มุฑุตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศกล่าวถึง “นโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน” นายประจวบ สุภินิ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ประจำกรุงย่างกุ้ง บรรยายในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการค้าการลงทุนในสหภาพพม่า” อ.พรพิมล ตรีโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศพม่า สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “โอกาสทางเศรษฐกิจของไทยในเขตตะนาวศรี” และผู้อำนวยการด้านการค้าการลงทุนในสหภาพพม่า นำเสนอโอกาสและแหล่งทางการค้าการลงทุนในสหภาพพม่า โดย รศ.ไวจามรมาณ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวิชัย เข้มทองคำ ผู้จัดการโครงการ บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด คุณสมภรณ์ ปรัชญาภูธรินทร์ คณะกรรมการเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน หอการค้าไทย และนายดำรง ขจรมาศบุษย์ ประธานชมรมผู้ค้าชายแดนในไทย-พม่า



วันที่ 11 มิ.ย. 2552 นายวาทัญญู ไจบริสุทธิ และ นายชานันท์ ยอดหงษ์ จากคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมเข้าพิธีเปิดการเดินทางรถบรรทุกสามประเทศ (ไทย ลาว เวียดนาม) สู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โดย รัฐบาลไทย-ลาว-เวียดนาม และธนาคารพัฒนาเอเชีย

(ADB) โดยนายโสภณ ชาริย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความเห็นว่า การเปิดเดินทางรถบรรทุกระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าในการคมนาคมขนส่งทางถนน ระหว่างประเทศของไทย และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดให้การขนส่งทางถนนของไทย ขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งของไทย มีโอกาสพัฒนาธุรกิจการขนส่งให้เข้มแข็ง และยังมีส่วนสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมธุรกิจการค้าและการพาณิชย์ของไทยสู่ระดับสากล



วันที่ 12 มิ.ย. 2552 คุณอำพา แก้วก่าง คุณนิภาพร เหมือนวงศ์ คุณเทิดชัย สัตยพานิช และ คุณชานันท์ ยอดหงษ์ เข้าร่วมการสัมมนาสาธารณะ เรื่อง การเปิดเสรีการลงทุนในอาเซียนภายใต้ความตกลง ACIA ณ โรงแรม มิวราเคิล แกรนด์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ชี้แนะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางในการลงทุนอุตสาหกรรมในอาเซียนซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการทำวิจัยในโครงการส่งเสริมการลงทุนใน CLMV อย่างมาก นอกจากนี้ทางโครงการยังได้ออกบูธเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับทริปและสัมมนาที่โครงการเป็นผู้ประสานงานกับทาง BOI อีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมสัมมนาอย่างมาก



วันที่ 16 มิ.ย. 2552 จัดสัมมนาทางวิชาการ “โอกาสและความท้าทายในการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา” ณ ห้องมรกต โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนในพื้นที่ซึ่งมีอาณาเขตและการไปมาติดต่อค้าขายกับประเทศกัมพูชาอยู่แล้วได้รับทราบข้อมูลการเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาในกรอบของรัฐบาลทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และกล่าวปาฐกถาพิเศษ สู่ทางการเข้าไปลงทุนในกัมพูชาโดย H.E. Lok Chumteav YOU AY ท่านเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย และรับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

โดยนางวาสนา มุฑุตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ หลังจากนั้นคุณ จิรพันธ์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ประจำกรุงพนมเปญ บรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนของกัมพูชา: โอกาสและความท้าทายของนักลงทุนไทย” ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนในภาคบ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อำนวยการด้านการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา โดย Mr. NEANG CHANTHARA vice Secretariat of Land, Chief Investment Office and Assistant's Governor จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา คุณสมศักดิ์ รินเรืองสิน นายกสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา / ประธานกรรมการ บริษัทพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด คุณประเสริฐ ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด / เจ้าของท่าเรือกัลปังหา



วันที่ 18 มิ.ย. 2552 ดร. นิการ์ดีน ศรีเรศ คุณธนฉัตร ภูมิสม คุณธรรมศาสตร์ พิทยศาสตร์พงศ์ และ คุณชานันท์ ยอดหงษ์ พร้อมทั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมใน CLMV จากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางไปยังสำนักงานส่งเสริมการลงทุน เพื่อประชุมในกิจกรรม Business Mission Trip in Vietnam ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 - 26 มิ.ย. 2552 โดยมีคุณพรณี เชิงสุทธา นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับชำนาญการพิเศษ สตป. นายถาวร กันทวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับชำนาญการสบท 1 และนายหนันท์ภูมิ อักษรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับชำนาญการ สบท 2 รวมไปถึงนักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ร่วมเดินทางไปยังประเทศเวียดนามตามกิจกรรมที่จัดขึ้น



**ข่าวโครงการส่งเสริมการลงทุนใน CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม)**

วันที่ 22 -25 มิ.ย. 2552 นางสาวนิตินันท์ การพร้อม และ นางสาวกรรณกาญจน์ กองปั้น คณะทำงานโครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาและสหภาพพม่า เดินทางไปสัมภาษณ์ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อทำการสัมภาษณ์นักลงทุนและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คุณพัชรินทร์ ยะค่านะ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า, คุณณัฐศักดิ์ เอื้ออารยะมนตรี ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง (SCG Authorizer) คุณณรงค์ (ร้านวิวัฒน์ เคมีเกษตร) คุณพัชรินทร์ ยะค่านะ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า เพื่อหาข้อมูลการเขียนรายงานอุตสาหกรรมดาวรุ่งประเทศพม่า

วันที่ 22 -26 มิ.ย. 2552 กิจกรรม Business Mission Trip ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในเส้นทางเวียดนามเหนือ - กลาง (5 วัน 4 คืน) ฮานอย - ดานัง - ฮอยอัน - โฮจิมินห์ คณะเดินทางประกอบด้วย คณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และนักลงทุนรวม 21 ท่าน การศึกษาดูงานประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ของทั้งของไทย และเวียดนาม ได้แก่บริษัท Thai Summit Vietnam จำกัด สำนักงานที่ปรึกษาพาณิชย์ ณ กรุงฮานอย Investment Agency (FIA) Vietnam Chamber of Commerce and Industry: VCCI บริษัท DOVECO จำกัด กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานจังหวัดกว๋างนาม โรงแรม Life Resort ณ เมืองฮอยอัน หอการค้าเวียดนาม สาขาเมืองดานัง และคณะกรรมการประชาชน เมืองดานัง เรือ Tian Sa ดานัง บริษัท Seaprodex จำกัด บริษัท Vietranstimax จำกัด และเข้าเยี่ยมชมคารวะ และ ร่วมรับประทานอาหารรักษาราชการงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ประธานสมาคมธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์ และ นักธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์ กรุงฮานอย



วันที่ 30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2552 จัดกิจกรรม Connection Building Mission ประเทศ สปป.ลาว เส้นทางเศรษฐกิจตอนบน สู่ R 3 A จาก กรุงเทพ - เวียงจันทน์ (ชมงาน Thai Trade Fair) - หลวงพระบาง - อุดมไชย - บ่อเต็น - หลวงน้ำทา - ห้วยทราย - เชียงของ - เชียงราย - กรุงเทพ คณะเดินทางประกอบด้วย คณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และนักลงทุนรวม 45 ท่าน การศึกษาดูงาน เริ่มจากทางคณะได้เข้าพบและปรึกษาราชการกับ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทน์ อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์และนักธุรกิจไทยในสปป.ลาว เข้าพบกรมส่งเสริมการลงทุน (DIP) กระทรวงแผนการและการลงทุน (MPI) เข้าพบกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ศึกษาดูงาน บริษัท ลาวสแตนเลย์ เข้าร่วมประชุมกับสภาธุรกิจไทย-ลาว และร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไทยของกระทรวงพาณิชย์ (Thai Trade Fair) ณ ศูนย์แสดงสินค้า ลาว - ไอเทค หลังจากนั้นออกเดินทาง สู่ หลวงพระบาง เพื่อศึกษาศักยภาพการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทยในนครหลวงพระบาง โดยเข้าพบและประชุมร่วมกับสภาการค้าแขวงหลวงพระบาง เมืองอุดมไชย เข้าพบและร่วมประชุมกับรองเจ้าแขวง และสภาการค้าแขวงอุดมไชยจากเมืองอุดมไชย เดินทางไปยังด่านบ่อเต็น ชายแดน ลาว - จีน และออกเดินทางต่อสู่แขวงหลวงน้ำทา เข้าพบและร่วมประชุมกับเจ้ารองแขวง และสภาการค้าแขวงหลวงน้ำทา รัฐบาลสปป.ลาวและเดินทางจากเมืองหลวงน้ำทาบถนนเส้นทาง R3A กรุงเทพ - คุณหมิง เส้นทางเป็นถนนลาดยางทั้งหมด ผ่านเวียงคุกซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลิกไนท์และซخمเหมืองของบริษัทเหมืองถ่านหินเวียงคุกจำกัด เป็นเหมืองลิกไนท์ที่ได้รับสัมปทานชุดโดยบริษัท แพลมทองลิกไนท์ของไทย เดินทางถึงบ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ผ่านแดนฝั่งลาวกลับไทย อ.เชียงของจ.เชียงราย



**ปฏิทินกิจกรรมสถาบันฯ**

วัน-เวลา	กิจกรรม	สถานที่
1-31 ต.ค. 52	โครงการสอนภาษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เปิดรับสมัครเรียน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาจีน ภาคค่ำ และวันอาทิตย์ สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3/51	อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ฯ

**หมายเหตุ** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ [www.asia.tu.ac.th](http://www.asia.tu.ac.th) หรือที่ โทรศัพท์ (02)5645000-3

**ที่ปรึกษา :** รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ อ.ดร. สุวรรณนา ไควะวินทวิวัฒน์ อ.ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง อ.ดร. วรรัตน์ กรอิสวานุกุล นางนุตรฮายาตี โกศลศักดิ์  
**บรรณาธิการ :** อ.ดร. นิภารัตน์ ศรีเลิศ **รองบรรณาธิการ :** นางจากรุภรณ์ วงศ์บัณฑิต นายวชิระ รอดรวาย  
**กองบรรณาธิการ :** นางสาวยุพิน คล้ายมนต์ ดร. วิเชียร อินทะสี นางธนณัฐ ฐูปสม นายสุทิน สายสงวน นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดิ์ นายสิทธิชัย พันเศษ  
 นางสาวพรพรรณ จันทร์แพทย์รักษ์ นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง



**กรุณาส่ง**

**จัดทำโดย**

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 ๑.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  
 โทร. ๐-๒๕๖๔-๕๐๐๐-๓  
<http://www.asia.tu.ac.th>  
 Email : [ieas@asia.tu.ac.th](mailto:ieas@asia.tu.ac.th)

